
sþ. 189. Fyrirspurn [179. mál]
til sjávarútvegsráðherra um útflutning K. Jónssonar & Co. hf.

Frá Skúla Alexanderssyni.

1. Hvernig er háttað eftirliti Ríkismats sjávarafurða á framleiðsluvörum K. Jónssonar &
Co. hf. á Akureyri?

2. Hefur K. Jónsson & Co. hf. flutt út vörur sem hafa verið endursendar vegna skemmda?
3. Ef svo er, hvert var verðmæti þeirra vara hverju sinni?
4. Liggja fyrir upplýsingar um það hver var ástæða óhappa í þessum efnum hjá
fyrirtækinu?

5. Hyggst ráðherra gera einhverjar ráðstafanir til að koma í veg fyrir áföll af þessu tagi?

Skriflegt svar óskast.


